

## อย่าฆ่ากัน

วันนี้เป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศแคนาดา อาตมา



ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศแคนาดา คือ แสดงปาฐกถาธรรมในงานทอดกฐินที่วัดพุทธปัญญาณนทาราม นครแวนคูเวอร์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ในงานกฐินครั้งนี้มีประชาชนคนไทยและชาวแคนาดา ทั้งใกล้และไกลมาร่วมงานกันอย่าง

มากมายเหมือนทุกปีที่ผ่านมา



เมื่อว่างเว้นจากภารกิจการแสดงธรรม การสนทนาธรรม กับผู้เฝ้าธรรมทั้งหลายแล้ว ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านเกิดเมืองนอนที่กำลังร้อนรุ่มผ่านสื่อออนไลน์ที่หาได้ไม่ยากนัก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ขบวนการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมที่ปักหลักปักค้างอยู่ที่สถานีรถไฟสามเสนได้เคลื่อนไปไหว้ศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกต หลัง



จากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว แทนที่จะเดินทางกลับมาปักหลักที่สามเสนเหมือนเดิม กลับปักค้างที่ถนนราชดำเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยย้ายฐานจากสามเสนมาปักหลักที่ถนนราชดำเนินแทน นับเป็นการเข้ามาใกล้สถานที่สำคัญ เช่น รัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลมากกว่าเดิม

ได้ทราบข่าวในเวลาต่อมาว่า กองทัพประชาชนโค่นระบบ  
ทักษิณ ที่ปักหลักชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินี ก็เคลื่อนมาสมทบกับ  
ขบวนการนักศึกษา ประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย



เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เช่นกัน ประชาชนและนัก  
ธุรกิจแถวสีลม ได้รวมตัวกันประมาณ 30,000 คน เพื่อคัดค้าน  
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดในคดีการเมืองซึ่งรวมไปถึงการคอร์รัปชันด้วย  
อันนำมาซึ่งความเป็นห่วงความสงบเรียบร้อยของสังคมไทยโดยรวม



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ความเคลื่อนไหวต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม



ยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น เมื่อคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวมตัวกันประกาศ  
คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งผ่านการ  
พิจารณาลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว

เพียงวุฒิสภาพิจารณากลับกรองตามกระบวนการเท่านั้น

ในวันเดียวกันนี้ ผู้พิพากษาจากแผนกต่างๆ ในศาลจำนวน 63 คน ได้ออกมาคัดค้าน  
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยเหตุผลว่า การออกกฎหมายในลักษณะนี้จะทำลายหลัก  
นิติธรรมให้หมดความหมาย ทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์อันจะเป็นเหตุให้บ้าน  
เมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายไร้สันติสุข จึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องทบทวนกัน โดยเร็วก่อน  
ทุกอย่างจะสายเกินไปจนเกิดความวุ่นวายเสียหายยุ่งเหยิงมากกว่านี้

ก่อนหน้านี้อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 14 แห่ง ที่สอนด้านกฎหมายได้ ออกมาคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยให้เหตุผลอย่างหนักแน่นว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้พร่ำสอนนักศึกษาว่า มิให้โกงกินคอร์ปชั่น เพราะจะบั่นทอนความเจริญของบ้านเมือง แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่แทนปวงชนออกกฎหมายล้างพิษให้แก่คนที่คอร์ปชั่นด้วย ย่อมทำให้การสอนสวนทางกับพฤติกรรมที่นักการเมืองกระทำอยู่ในสังคม ไม่เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าที่จะเข้ามารับหน้าที่ดูแลบ้านเมืองต่อไป จึงขอออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ไม่ประกอบด้วยการผดุงความถูกต้องและศีลธรรมอันดีของสังคม

นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง เช่น มีบุคลากรด้านสาธารณสุขอันประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนออกมาคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ข้าราชการตำรวจและข้าราชการประจำจากกระทรวงพาณิชย์ ก็ออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กันมากมาย ซึ่งนับว่าเป็นการสู้มเสี่ยงต่ออนาคตของตัวเองและเป็นการทำทายนักการเมืองที่เป็นเจ้ากระทรวงอย่างร้ายแรง คงจะสุดทนกับการใช้เสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากที่ทั้งลากและถูออกกฎหมายฉบับนี้แบบหามรุ่งหามค่ำ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิเคยกระทำเพื่อความทุกข์ยากและปัญหาปากท้องของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเลย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เวลาที่ประชาชนลุกฮือกันขึ้นมาคัดค้านอำนาจรัฐที่ใช้เกินขอบเขต มักจะถูกรัฐบาลใช้ความรุนแรงป้องกันอำนาจของตัวเองเอาไว้อย่างถึงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนเลย

สิ่งที่แกนนำประชาชนที่กำลังเดินขบวนต้องพิจารณาก็คือ จะต้องปกป้องชีวิตของประชาชนผู้มาร่วมเดินขบวนอย่างดีที่สุด จังหวะการเคลื่อนไหวทุกอย่างก้าวต้องไตร่ตรองให้ถ่วงถ้อย่าพลีผลตามทำไปเพราะเสียงเชียร์ เสียงทำท่าย หรือความสะใจของใคร เพราะชีวิตที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนมาไม่ได้ แม้จะชดใช้เงินมากมายเพียงใดก็ชดใช้ชีวิตมนุษย์อันเป็นที่รักของตนเองและคนที่รักมิได้ ชีวิตทุกชีวิตจึงควรได้รับการดูแลรักษา กันเป็นอย่างดีไม่ควรทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับการบาดเจ็บล้มตาย

ผู้นำขบวนจึงต้องมีสติ สัมปชัญญะ ความอดทนความเมตตากรุณาอย่างครบถ้วน ไม่นำชีวิตของผู้รักชาติรักประชาธิปไตยไปบาดเจ็บล้มตายเป็นอันขาด เพราะการบาดเจ็บล้มตายของคนในชาติเป็นบาดแผลที่เยียวยาได้ยากแสนยาก การบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ คือฝ่ายเดินขบวนมักจะขี้ขลาดและกดดันฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ จนทนไม่ไหวลงมือสลายการชุมนุม

ปัจจัยที่สองคือรัฐบาลไม่ยอมฟัง ไม่ยอมเจรจา ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของฝ่ายเดินขบวน ใช้กองกำลังเข้าปราบปรามซึ่งหนีไม่พ้นการนองเลือด บทเรียนเลือดนี้ เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก ประชาชนชาวไทยทั้งฝ่ายประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและรัฐบาลผู้รักอำนาจไม่เคยจับมือกันผ่านวิกฤติทางการเมืองสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ขณะนี้วิวัฒนาการบรรพมาพื้นเริ่มฉายมาแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้กุมอำนาจรัฐ ควรตระหนักให้จงหนักว่าจะพ้นฝ่าวิกฤติทางการเมืองนี้ไปได้อย่างไร จึงจะไม่มี การเสียเลือดเสียเนื้อของเพื่อนร่วมชาติอีก

บางทีเพื่อรักษาชีวิตและเลือดเนื้อของเพื่อนร่วมชาติ อาจจะต้องเสียสะพานาค  
ศักดิ์ศรี หรือแม้แต่เสียหน้า ก็ควรทำ

แม้ฝ่ายประท้วงจะประกาศชัดเจนว่า ไม่ชนะจะไม่กลับบ้าน แต่ถ้าจะมีการล้อม  
ฆ่ากันขึ้นมา การประกาศยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อนร่วมอุดมการณ์ไว้ก็ควรทำ

ฝ่ายรัฐบาล หากประมาณการว่า จีนปล่อยให้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเดินหน้า  
ออกมาให้ได้จะก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดความแตกแยกย่อยออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย  
ของประชาชนในบ้านเมือง จะถอยได้ก็ควรถอย

ขณะนี้เส้นทางของพระราชบัญญัติต้องเดินไปวุฒิสภา รัฐบาลอาจจะยับยั้งไว้ก่อน  
ได้ หรือวุฒิสภาทั้งหมดพิจารณาว่าพระราชบัญญัตินี้มีปัญหา รับมาแล้วศึกษาให้ถ้วนถี่  
เพื่อรักษาบ้านเมืองและรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั้งที่อยู่ในอำนาจและภาคประชาชน ควร  
ยับยั้งหรือไม่รับหลักการเพื่อชลอความเสียหายของเพื่อนร่วมชาติ เวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่  
รัฐสภาจะประกาศตนอย่างชัดเจนว่า ฟังเสียงประชาชน และถึงเวลาที่จะพิสูจน์ตนเอง  
ให้ปวงชนชาวไทยทราบว่า วุฒิสภาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้จริง มิใช่สภาคนแก่หรือ  
สภาผู้เฒ่าหรือสภาทาส ดังคำสบประมาทที่มีมาอย่างหนาหูตลอดมา ขอให้วุฒิสภาได้  
ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ให้แก่ประชาชนเสียแต่วันนี้  
ท่านวุฒิสมาชิกทั้งหลายอย่าปล่อยให้โอกาสให้ล่อยนวล เพราะ โอกาสทองเปรียบเหมือน  
ไอศกรีม เมื่อได้รับไอศกรีมแล้วจงรีบดูดกินเอาความหอมหวานมันอย่างคิมค้ำ ก่อนที่มัน  
จะละลายไปเสียก่อน

ปัญหาทุกอย่างมีทางออก ขอเพียง ร่วมมือ ร่วมแรง รวมพลัง เสียสละ ร่วมใจกัน  
หาทางออกร่วมกัน

ขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอพี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่มีความเห็นต่าง อย่าได้ทำหั่นเข่นฆ่า  
กันเลย จงมีความสุข กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30น.

วัดพุทธปัญญานนทาราม

นครแวนคูเวอร์

ประเทศแคนาดา

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาและวัดลอยฟ้า

[www.buddhapanya.org](http://www.buddhapanya.org) & [www.skytemple.org](http://www.skytemple.org)